



# TENESHIA HUDSPETH

## COUNTY CLERK

*Recording the Major Events of Your Life*

### THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 25 Tháng 5, 2024

**Liên Lạc: Rosio Torres-Segura**

[rosio.torres-segura@cco.hctx.net](mailto:rosio.torres-segura@cco.hctx.net)

[media@vote.hctx.net](mailto:media@vote.hctx.net)

### Ngày Bầu Cử cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ là Thứ Ba, Ngày 28 Tháng 5

(Houston, TX)— Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris Teneshia Hudspeth nhắc nhở cử tri rằng Thứ Ba, Ngày 28 Tháng 5, là Ngày Bầu Cử cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ. Các cử tri có thể trực tiếp đi bầu phiếu tại một trong hơn 300 trung tâm bầu cử ở Quận Harris từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

**Bà Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt, kiêm Giám Đốc Ty Bầu Cử** chia sẻ rằng: “Có hơn 18,200 phiếu bầu đã được cử tri trực tiếp đi bầu trong năm ngày của bầu cử sớm cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Ngày 28 Tháng 5. Nếu quý vị chưa tham gia bầu cử sớm, cơ hội cuối cùng để quý vị đi bầu trong cuộc bầu cử này là Thứ Ba, Ngày 28 Tháng 5.”

Các cuộc bầu cử sơ bộ là cách các đảng Cộng Hòa và Dân Chủ xác định ai sẽ là ứng cử viên riêng biệt của họ cho cuộc tổng tuyển cử vào Tháng 11. Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Ngày 28 Tháng 5 được tổ chức sẽ xác định người thắng cử trong các cuộc tranh cử mà không có ứng cử viên nào nhận được hơn 50 phần trăm phiếu bầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ Ngày 5 Tháng 3.

**Bà Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh nói thêm:** “Điều quan trọng mà các cử tri cần nhớ là họ phải bầu phiếu trong cuộc bầu cử chung kết của cùng một đảng mà họ đã bầu phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ Ngày 5 Tháng 3. Các cử tri đã bầu phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào Ngày 5 Tháng 3 thì họ chỉ có thể tham gia cuộc bầu cử chung kết của Đảng Cộng Hòa. Điều này cũng giống như với các cử tri đã bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Những cử tri hội đủ điều kiện nhưng không bầu phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ Ngày 5 Tháng 3 thì có thể chọn một đảng để bầu phiếu trong cuộc bầu cử chung kết vào Ngày 28 Tháng 5.”

Địa chỉ nơi cử tri đã ghi danh và với đảng của cuộc bầu cử sơ bộ mà họ chọn để bầu phiếu sẽ quyết định các cuộc tranh cử nào có trên lá phiếu. Các cử tri có thể xem và in ra [lá phiếu mẫu riêng biệt](#) của họ từ trang web Harris Votes để mang tới các phòng phiếu.

Không phải tất cả các cử tri Đảng Cộng Hòa ở Quận Harris sẽ có cuộc tranh cử trong cuộc bầu cử Chung Kết Sơ Bộ của Đảng Cộng Hòa vào Ngày 28 Tháng 5. Chỉ có các cử tri Đảng Cộng Hòa cư ngụ tại Dân Biểu Hoa Kỳ Khu Vực Số 7 hoặc Dân Biểu Hoa Kỳ Khu Vực Số 29 mới có thể bầu phiếu trong cuộc bầu cử Chung Kết Sơ Bộ của Đảng Cộng Hòa.

Tất cả các cử tri Đảng Dân Chủ ở Quận Harris đều có ít nhất ba cuộc tranh cử trên toàn quận hạt trong lá phiếu của họ, bao gồm Chánh Án, Tòa Kháng Cáo Khu Vực Thứ 14, Vị Trí Số 3, Chánh Án Khu Vực Tòa Án Số 486 và Giám Đốc Định Thuế-Thu Thuế Quận. Các cử tri đã ghi danh trong các khu vực này cũng có thể bầu phiếu trong các cuộc tranh cử cho Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Khu Vực Số 15, Dân Biểu Tiểu Bang Khu Vực Số 139, Dân Biểu Tiểu Bang Khu Vực Số 146 và Nhân Viên Cảnh Sát Phân Khu 5.

Để biết thêm thông tin bầu cử, bao gồm các loại giấy tờ cần có để đi bầu, có sẵn tại [www.HarrisVotes.com](http://www.HarrisVotes.com). Cho các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi trên truyền thông xã hội tại [@HarrisVotes](#).

###